

THOÁT VỊ NÃO VÙNG TRÁN (*Frontal Encephalocele*)

Tờ thông tin này nhằm giúp bạn hiểu thoát vị não vùng trán là gì, nó có nghĩa gì đối với con bạn sau khi chào đời và những phương pháp điều trị hiện có.

Thoát vị não vùng trán là gì?

Thoát vị não là tình trạng tồn tại một lỗ hở trong hộp sọ của em bé, qua đó các chất chứa trong não được bao phủ bởi da (màng não và não) phình ra ngoài. Thoát vị não có thể thấy ở các phần khác nhau trên đầu của em bé, trong đó thoát vị não vùng trán là khiếm khuyết được hình thành đặc biệt ở trán.

Thoát vị não vùng trán xảy ra như thế nào?

Có nhiều giả thuyết đã được đưa ra về nguồn gốc của thoát vị não. Người ta cho rằng thoát vị não do sự thất bại trong việc đóng kín của một cấu trúc gọi là ống thần kinh ở thời kỳ phôi thai sớm. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến quá trình hình thành hộp sọ của em bé.

Con tôi có thể có dị tật khác kèm theo không?

Có. Có tới 40% trẻ sơ sinh có thể có các bất thường kèm theo ở đầu, mắt, mặt, thể chất và thậm chí là tay chân. Các bất thường kèm theo phổ biến nhất là tật đầu nhỏ và não úng thủy (giãn não thất). Tuy nhiên, thoát vị não cũng có thể được tìm thấy như một dị tật đơn độc.

Nếu tôi sinh thêm một đứa con nữa, liệu bé có bị thoát vị não vùng trán không?

Nếu con của bạn chỉ có thoát vị não mà không có các bất thường khác, khả năng sinh con tiếp theo mắc bệnh này là rất thấp. Tuy nhiên, nếu bệnh gây ra do bất thường về gen thì nguy cơ này có thể tăng lên. Đây là lý do tại sao đánh giá sớm bằng siêu âm lại quan trọng khi lên kế hoạch mang thai trong tương lai.

Điều này có ý nghĩa gì đối với con tôi sau khi bé được sinh ra?

Kế hoạch sinh có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước của tổn thương. Sinh mổ thường được lựa chọn để tránh gây thêm tổn thương từ trường hợp tổn thương rất nhỏ. Một khi chẩn đoán được đưa ra trong thai kỳ, em bé của bạn nên được theo dõi bởi một nhóm chuyên gia chu sinh (bác sĩ nhi khoa, bác sĩ sơ sinh, chuyên gia y học về bà mẹ - thai nhi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, bác sĩ thần kinh, nhà di truyền học).

Những chuyên gia này sẽ lập ra một kế hoạch sinh nở và một chiến lược sửa chữa bằng phẫu thuật phù hợp để giúp em bé của bạn có kết quả tốt nhất.

Điều trị thoát vị não vùng trán như thế nào?

Điều trị thoát vị não vùng trán bao gồm việc cắt bỏ mô thần kinh bất thường trong túi thoát vị, sau đó là sửa chữa khiếm khuyết ở đầu. Tiên lượng của những em bé này có thể không tốt. Một số em bé không thể sống sót qua vài ngày sau sinh, những em bé còn lại có thể có vấn đề đáng kể về phát triển thần kinh. Đây là lý do tại sao lựa chọn chấm dứt thai kỳ có thể được đưa ra cho bạn sau khi chẩn đoán (tùy theo luật pháp của quốc gia bạn).

Liệu bệnh có tái phát không?

Nếu phẫu thuật thành công, tổn thương sẽ không tái phát trên khuôn mặt của em bé.

Tôi nên hỏi thêm những câu hỏi nào khác?

- Tôi nên sinh ở đâu?
- Điều gì xảy ra nếu con của tôi có những dị tật khác ở đầu?
- Quy trình sửa chữa tổn thương hoàn toàn cho con tôi được thực hiện như thế nào?
- Em bé sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất ở đâu sau khi được sinh ra?
- Tôi có thể gặp trước đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc cho con tôi khi bé được sinh ra không?

Cập nhật lần cuối vào tháng 5 năm 2023